



รวมข่าว กกต.

ECT
Clipping News

โดย ฝ่ายวิเคราะห์และผลิตข่าว สำนักข่าวสัมพันธ์ โทร. 17920-24

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

ข่าวอื่น

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
• ห้าม ส.ส. โหวตแก้คดีพรรค	ข่าวสด	1
• "โรม" ซี ไม่ควรหว่านแหฟ้อง 7 พรรคฝ่ายค้าน	มติชนออนไลน์	2
• เทพไท เดือน รมต.ที่เป็น ส.ส. โหวตงบประมาณ	มติชนออนไลน์	3
• รอง ทน. ปชป. ส่วนอนาคตใหม่	มติชนออนไลน์	4
• "เกษียร" ชีวีรัฐธรรมนูญ 2560 คุกคามมรดกประชาธิปไตย	แนวหน้า	5

บทความ

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
• เปิดชื่อ รมต. ควบเก้าอี้ ส.ส.	เดลินิวส์	6
• เช็กเสียง ส.ส. ศักดิ์อภิปรายงบบฯ ปี 63	เดลินิวส์	7-8
• เลือกตั้งผู้ว่า กทม. กับ 7 พรรคร่วม "ฝ่ายค้าน" อ่อนไหวการเมือง	ข่าวสด	9-10
• ปชป.ผนึก พปชร. ชิงนครปฐม-สกต "โดมิโน่"	กรุงเทพธุรกิจ	11-12

ฉบับจับ

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
• แวดวงรอบกรุง	ไทยรัฐ	13
• เรียงคนมาเป็นข่าว	มติชน	14-15



วันนี้ทำอะไรใน กกต.

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร ๐๒-๑๔๑๗๙๑๙

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายรัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ที่ว่าการอำเภอสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ได้รับการยืนยันกำหนดการในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

สำนักประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุกด้านกิจการ หากท่านมี กิจกรรมที่น่าสนใจ โปรดจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร หรือถ้อยคำผ่านสายโทรศัพท์ภายใน ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ โทร. ๑๔๑ ๗๙๑๖ - ๑๙



วันนี้ทำอะไรใน กทม.

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร ๐๒-๑๔๑๗๙๑๙

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำวันหยุดสัปดาห์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประชุมใหญ่สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ณ ห้องวายุภักษ์ ๒ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
(ได้รับการยืนยันกำหนดการในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กุมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายดุสิต พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายณัฐฐ์ เลาสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ให้กับผู้ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่
ณ โรงแรมทีเค พาเลส เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(ได้รับการยืนยันกำหนดการในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

สำนักประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุกด้านกิจการ หากท่านมี
กิจกรรมที่น่าสนใจ โปรดจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร หรือถ้อยคำผ่านสายโทรศัพท์ภายใน
ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ โทร. ๑๔๑ ๗๙๑๖ - ๑๙

รวมข่าว กกต.

สํานักประชาสัมพันธ์ 10 ต.ค. 2562

<input type="checkbox"/> โทรสาร	<input type="checkbox"/> เบลูบิลล์	<input type="checkbox"/> บดขย	<input checked="" type="checkbox"/> ข่าวดล
<input type="checkbox"/> อีเมล	<input type="checkbox"/> นามลอกไฟล์	<input type="checkbox"/> คม ชด ลึก	<input type="checkbox"/> สมอหัง
<input type="checkbox"/> โทลไฟล	<input type="checkbox"/> ผู้จัดขจร	<input type="checkbox"/> กรมกพรจร	<input type="checkbox"/> ไฟล์อู่ขย

รวมข่าวสํานัก
1

ประจํา: **ห้ามส.ศ.โหวตมทกนติพรรค**

นายสมพงษ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนสัมมนากรณีนายวิญญู เตริองาม รองนายกฯ ระบุว่า รัฐธรรมนูญปี 60 เปิดช่องให้รัฐมนตรีที่เป็น ส.ศ.โหวตได้ ว่า หากรัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ ก็มีส่วนแต่เขา ถ้ามีสิทธิก็เข้าไป แต่โดยปกติ รัฐมนตรีไม่เคยโหวตคณินในประเด็นที่ถูกต้องอีกปราย ในส่วนร่างพ.ร.บ.งบประมาณฝ่ายค้านมองว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะนำไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชน เราต้องสอบถามใบรายชื่อเสียก่อน ถ้ารัฐบาลตอบดีก็ไม่ว่าอะไร แต่ถ้าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขบวนการแล้วแต่ถ้าร่างพ.ร.บ.งบประมาธิรัฐฯไม่ผ่าน นายวิญญูต้องรับผิดชอบ

เมื่อถามว่ากรณีโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ พรรคจะให้อิสระกับส.ศ.หรือไม่ให้โหวตตามมติพรรค นายสมพงษ์กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามมติพรรค จะแยกไม่ได้ ตนเป็น ส.ส.มา 30 ปี ไม่เคยเห็นฝ่ายค้านโหวตให้รัฐบาล ซึ่งถ้อยแถลงที่ปรายจะกำกับเรื่อง การโหวตก็ถกครั้ง

โต้ขัฒติแย้ง-ส่งผู้ว่าฯ กทม.

นายสมพงษ์กล่าวว่ากรณีออกแถลงการณ์สวนมติภาคกทม. ยืนยันพรรคไม่มีมติสั่งคน จึงผู้ว่าฯ กทม. แข่งกับนายหัชชาติ สิทธิพันธุ์ จนถูกมองว่าเกิดความขัดแย้งในพรรค ว่าไม่มีมีความขัดแย้ง ตนเพียงเป็นห่วงว่าเกิดความสับสนเรื่องการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคยังไม่เคยมีมติเห็นถึงการออกแถลงการณ์ของตน ไม่มีความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทย และตนไม่เคยขัดกับใคร

ด้านคุณหญิงสุคนธ์รัตน์ให้สัมภาษณ์เรื่องเดียวกันว่า ไม่มีอะไร มติภาค กทม. เป็นเรื่องที่ทำตามระบอบพรรค เกี่ยวพันกับอนาคตของ เขาและพันธสัญญาที่ส.ก.-ส.ท. มีต่อคนกรุงให้พอ จึงตั้งความหวังไว้แต่เดิมว่าจะมีผู้ใหญ่ของพรรคไปลง แต่เมื่อไม่ได้เป็นไปตามนั้นภาค กทม. จึงหาเรื่องว่าจะทำอย่างไร และมีความคิดเห็นไปคนละแบบ คือ มติที่จะส่งให้ผู้บริหารพรรคพิจารณา เป็นการทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้พูดคืออะไรที่บอกว่าพรรคยังไม่ได้มีมติ พรรคยังไม่มิติจริง และมองว่าการออกแถลงการณ์ของหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นการหักหน้ากัน

เมื่อถามว่าส่วนตัวคิดว่าควรส่งผู้ว่าฯ กทม. โยนมทพรรคหรือไม่ คุณหญิงสุคนธ์รัตน์กล่าวว่า ขอหารือในมทพรรคก่อน เมื่อไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายก็ขอตั้งหน้าตั้งตาหารือกันก่อนและยังมีเวลา ทุกคนไม่ควรแสดงความคิดเห็นไปก่อนว่าจะไปสนับสนุนผู้สมัครอิสระหรือจะส่ง พรรคหรือกันไหนพรรคก่อน

10

เอ่ยขออภัยกลุ่มกทท.

รายงานข่าวจากเพื่อไทย แจ้งว่า หลังการสัมมนา มีการแบ่งกลุ่มเข้าห้องสัมมนาแยกภาคกทม. ได้ขอพบนายสมพงษ์ เพื่อเคลียร์ใจกรณีการออกแถลงการณ์เรื่องชิงผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งภาคกทม. สะท้อนอย่างตรงไปตรงมาว่าการออกมติภาคกทม. มาจากการลงมติภายในที่ประชุมภาค ซึ่งถูกต้องตามกระบวนการ แต่ที่หัวหน้าพรรคออกแถลงการณ์ในนามพรรคเช่นนี้มันเสมือนว่าภาคกทม. ทำผิด ทั้งที่เป็นมติของภาคที่ผ่านการลงมติมาให้ หัวหน้า และกก.บห. พรรคประกอบกรพิจารณา

นายสมพงษ์กล่าวขออภัยที่ผ่านหน้า แต่ถือจับขัฒวิโหลที่ถือออกแถลงการณ์เพราะมติของภาคกทม. ไม่ใช่มติพรรค ซึ่งตนได้รับโทรศัพท์จากหลายคน เนื่องจากมีควมรับผิดชอบที่มองคือคนกลางวางตัวลำบาก และคงแล้วความคนส่วนใหญ่ไม่ได้ จึงต้องออกแถลงการณ์เพื่อยืนยันความชัดเจนว่ามติของภาคกทม. ดังกล่าว ไม่ใช่มติของพรรคคืออย่างไรก็ตาม หากนี้ กก.บห. พรรคจะนำมติของภาคกทม. ที่ได้รับมาไปประกอบกรพิจารณาในการประชุมกก.บห. คือไป

แย้งรมต.ใช้สิทธิอิสระ, โหวตงบ

นายจิราวุฒ ห่วงสุรวิทย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีเรื่องเบาะเสียงปริ่มน้ำที่ห่างกันไม่ถึง 5 เสียง ในการเปิดศกปฏิบัติประมาธิรัฐจําอธิประจําปี 2563 ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการบริหารจัดการประเทศ และให้อำนาจฝ่ายต่างๆ กระทำการตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น ในฐานะที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชน รัฐ หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐจะทำอะไร อย่งไร ได้ นั่น คือมีกฎหมายให้อำนาจเอาไว้ก็อย่างแข็งขันจึงจะกระทำกร นั้นๆ ได้

ส่วนรัฐมนตรี 19 คน ที่เป็นส.ศ.สักรัฐบาลจะมีวาระคณะมน โหวตพ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ภายใน รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ห้ามโหวตรัฐมนตรีต่างๆ จึงลงคะแนนโหวตในฐานะ ส.ศ. ไม่ได้ อังรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้บัญญัติให้อำนาจไว้โดยตรงอย่างแข็งขันคิดว่าให้รัฐมนตรีลงคะแนนโหวตในฐานะส.ศ. ได้แล้ว รัฐมนตรีจึงยังไม่มีสิทธิลงคะแนน โหวต พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563

“จึงขอเตือนไปถึงหัวหน้าเรือนเบาะและเบาะบริกรอย่าได้หาถูกตัวรับใช้เบาะ สันทุริง ไปสั่งการให้รัฐมนตรีโหวต เรื่องอาจถึงศาลรัฐธรรมนูญ ระวังเรื่องล้มล้างมติบริกร” นายจิราวุฒกล่าว

“โรม” ซี ไม่ควรหวนแห่ฟอง 7 พรรคฝ่ายค้าน ยัน อนาคตไม่เคยพูดแก้.1 แม้แต่คำเดียว

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 17:04 น.



“โรม” ซี ไม่ควรหวนแห่ฟอง 7 พรรคฝ่ายค้าน ยันอยู่อนาคตใหม่ไม่ได้ว่า จะแก้รธน.ม.1 แม้แต่คำเดียว

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่รัฐสภา เกียกกาย นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ตนยืนยันว่า อะไรที่พรรคอนาคตใหม่เคยแถลงไว้ ไม่มีเปลี่ยนแปลง ตนอยู่พรรคอนาคตใหม่มากกว่า 1 ปี ไม่เคยคุยกันเรื่องจะแก้มาตรา 1-2 แม้แต่ประโยคเดียว ชาวที่ออกมาก็มีแต่การตีกระแสจนทำให้เกิดปัญหามากขึ้น เห็นได้ว่าความเห็นเรื่องมาตรา 1 เกิดจาก นางชลิตา บัดจงศ์ รองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้พูด แต่เราไม่อยากให้ชิวาอะไรผิดอะไรถูก เพราะเราถูกปิดปากมาแล้ว 5 ปีแล้ว

เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าคนที่รับผิดชอบในเวที ที่ถูกฟ้อง ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้าน แต่ควรเป็น นางชลิตาคนเดียวใช่หรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าววว่า เรื่องความรับผิดชอบก็ต้องถามว่า ความรับผิดชอบนั้นคืออะไร ด้านหนึ่งคือเมื่อนางชลิตาพูด ซึ่งเป็นเจ้าของคำพูดท่านก็ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะทางการเมืองหรือข่าวสารอะไรก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากเรียนต่อสังคมคือ เมื่อนางชลิตา ได้พูดแล้วก็ไม่ควรไปดำเนินคดีอะไร และอย่าถึงขนาดไปล่าแม่มด เมื่อนางชลิตา ได้พูดแล้วเราก็ฟัง โดยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับนางชลิตา

เมื่อถามว่า ขณะนี้พรรคพลังประชาชนฯ ดำเนินการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยเรื่องคุณสมภารดี ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่ร่วมเวทีดังกล่าว นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตัวผู้อภิปรายแต่ละคน ไม่รู้ว่า ใครจะพูดอะไร ต่อไปในอนาคตใครจะไปรู้เกิดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปขึ้นเวทีเดียวกับ นางชลิตา หรือนักวิชาการคนอื่น แล้วพูดในเรื่องที่บางคนมองว่า อาจจะมีผิดกฎหมาย แล้วไปฟ้องร้องรวมถึงตัวพล.อ.ประยุทธ์ด้วย ตนคิดว่า ไม่เป็นธรรมกับพล.อ.ประยุทธ์ คนที่พูดในเวทีเสวนาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เราจะไปโยนภาระในกันผู้จัดงาน หรือผู้ร่วมอภิปรายคนอื่นไปไม่ได้ ถ้าเราทำแบบนั้น สุดท้ายมีคำตัดสินออกมาจริง ก็ต้องบอกว่า คำตัดสินหรือคำพิพากษาแบบนี้ผิด

MATCHON ONLINE

เทพไท เดือน รมต.ที่เป็นส.ส. โหวตงบประมาณ ระวังถูกยื่นตีความ มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 16:51 น.



“เทพไท”เดือน รมต.ที่เป็นส.ส. โหวตงบประมาณ ระวังถูกยื่นตีความ เหตุมีส่วนได้ส่วนเสีย

เมื่อวันที 9 ต.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายวิเชน เครือलगาม รองนายกรัฐมนตรี แสดงความเห็นที่ รัฐมนตรีที่มีตำแหน่ง ส.ส.อีก ตำแหน่งหนึ่งนั้น มีสิทธิ์โหวตให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ นั้น ส่วนตัวเห็นว่า ส.ส.ได้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ความเห็นชอบกฎหมายฉบับต่างๆที่พิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 163 เว้นแต่เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีซึ่งมีส่วนได้เสียกับกฎหมายฉบับนั้นจึงไม่สามารถลงคะแนนได้

ตนเห็นว่าจากข้อยกเว้นนี้เองเชื่อว่าจะทำให้เป็นประเด็นปัญหาที่อาจจะอยู่ที่เด็ลื่อนไหวทางการเมืองบางกลุ่ม บางคนหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ โหววินิจฉัยได้ เพราะมีบางคนเห็นว่า อาจขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 รัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.ไม่สามารถลงคะแนนรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณได้ เพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน เรื่องจากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นกฎหมายที่ ส.ส.มีส่วนได้เสีย ในฐานะรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.คนหนึ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณแผ่นดินโดยตรง จึงขอตั้งข้อสังเกตและเตรียมรับข้อไว้ล่วงหน้า

MATICHON ONLINE

รอง นน.ปชป.สวนอนาคตใหม่ อย่าดูถูกกัน ใครมีเบอร์ ล้วนเป็นคู่แข่งทั้งนั้น

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 14:18 น.



เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายราฟาเอล แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ผมเองมองว่าการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม นั้น เป็นเพียงการเลือกตั้งเล็ก ไม่ใช่การเลือกตั้งสนามใหญ่ เพราะการเลือกตั้งสนามใหญ่นั้นจบไปแล้ว ในเรื่องของกระแสการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการแข่งขัน เป็นตัวบุคคล ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเลือกพรรครัฐบาลใหม่ที่กำลังมากขึ้น หรือฝ่ายค้านที่กำลังเข้ามาตรวจสอบ ไม่ใช่การเมืองที่ฉายาเสียงกันมันไม่มีประโยชน์

นายราฟาเอลกล่าวอีกว่า ในสวณกรณีที่ ส.ส.บัญญัติรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ออกมาพูดว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่เคยมองว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นคู่แข่งในสนามเลือกตั้งสามพรรค เขตนครปฐม นั้น ถามหนอยเลอฮว่าทำไมไปไปคู่แข่งกัน เมื่อผู้สมัคร พรรค ปชป.เขามีเบอร์ ก็คือคู่แข่งจะมาดูถูกผู้สมัครได้อย่างไรไม่ใช่เฉพาะพรรค ปชป.อย่างเดียวที่มีเบอร์ พรรคอื่นๆ ก็มีเบอร์เหมือนกับ

นายราฟาเอลกล่าวอีกว่า ดังนั้น ทุกพรรคใครมีเบอร์ก็คือคู่แข่งกัน อย่ามาดูถูกกันมันคือการแข่งขัน มีการนำเสนอให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเลือก คนที่เขาเลือกให้ เป็นปากเสียงประชาชน ให้เขาไปทำงาน ดังนั้นทุกคนคือคู่แข่ง ไม่ว่าพรรคเล็กพรรคน้อยควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน หากอนาคตใหม่จะมองพรรค ปชป.แบบนั้น วันที่พรรค ปชป.ก็ไม่ได้สนใจคุณ ดังนั้น ต่างฝ่ายต่างหาเสียงกันไป ถ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชน ว่าใครจะขอยุทธออกสายตา



'เกษียร'ชี้รัฐธรรมนูญ2560คุกคามระชาธิปไตย เหตุสร้าง'คสช.'ให้กลายเป็นระบอบ

วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 15.37 น.



วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Kasian Tejapira" กล่าวถึงรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ที่ร่างขึ้นในสมัยรัฐบาลทหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีเนื้อหาคุกคามต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี 2475 รวมถึงการต่อสู้ของนักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 ที่ต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ดังนี้

"มรดกทางการเมืองการปกครองของ 2 การปฏิวัติสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยค่าส่งคุกคาม"

"1.การปฏิวัติ 2475 การปฏิวัติรัฐธรรมนูญนิยม/เสรีนิยม รัฐธรรมนูญนิยม=การจำกัดอำนาจรัฐให้เป็นการปกครองที่มีอำนาจจำกัด ซึ่งตรงข้ามกับการปกครองสัมบูรณ์ญาสิทธิ, พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์/พื้นที่อิทธิพลเหนือกฎเกณฑ์ของสังคมนการเมืองvsพื้นที่ได้กฎเกณฑ์ของสังคมนการเมือง 2.การปฏิวัติ 14 ตุลาคม 2516 คือการปฏิวัติประชาธิปไตย การทำให้เป็นประชาธิปไตย=การกระจายอำนาจให้ประชาชน ซึ่งตรงข้ามกับเผด็จการรวมศูนย์อำนาจ, พื้นที่รวมศูนย์อำนาจของราชการvsพื้นที่กระจายอำนาจของประชาชน"

"ถูกคุกคามโดยรัฐธรรมนูญ 2560 1.รับรองค่าประกันความชอบด้วยกฎหมายของบรรดาประกาศ คำสั่ง และกฎหมายที่ออกด้วยอำนาจสัมบูรณ์ญาสิทธิของ คสช. และองค์กรเกี่ยวเนื่อง 2.ทำให้แก้ไขได้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ 3.ทำให้คัดค้านวิจารณ์ไม่ได้ กลายเป็นหมิ่นรัฐธรรมนูญ และ 4.สร้างองค์กรในรัฐธรรมนูญที่ค่าประกันความมั่นคงและต่อเนื่องของระเบียบการเมือง คสช. และตรวจจับลงโทษรัฐนาลจากการเลือกตั้งที่ออกนอกกรอบระเบียบนี้=ทำให้กฎหมายที่ออกด้วยอำนาจสัมบูรณ์ญาสิทธิไร้ขีดจำกัดเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ"

"เกิดระบอบ คสช. ที่ไม่มี คสช. ซึ่งมีลักษณะประหนึ่งระบอบเสมือนรัฐธรรมนูญครึ่งใบ การไม่ได้สัดส่วนกับของอำนาจกับความพร้อมรับผิดชอบทางการเมือง ในระบอบการเมืองฝ่ายบริหารที่มีอำนาจสัมบูรณ์ญาสิทธิโดยไม่ต้องพร้อมรับผิดชอบในทางปฏิบัติจริง, ทำให้อำนาจ คสช.กลายเป็นแบบแผนสถาบัน, ทำให้อำนาจพิเศษในสภาวะยกเว้นกลายเป็นภาวะปกติธรรมดา"

"อำนาจสัมบูรณ์ญาสิทธิไร้ขีดจำกัดกลายเป็นชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ สามารถนำเข้าขึ้นส่วนรายปลีของรัฐบาลกับสโบริบาล (ซึ่งไม่จำแนกเขตอำนาจสาธารณะ/เขตอำนาจเอกชน) เข้ามาได้ทางประดุหสิ่ง มอนเขียนเบียดขับทั้งพื้นที่ได้กฎเกณฑ์ของสังคมนการเมืองและพื้นที่กระจายอำนาจของประชาชน ให้แคบเล็กหดหายลงไปเรื่อยๆ"

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2562

ไทยสง

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

สยามรัฐ

นานาทัศนะ

คน ชัด ลึก

แนวหน้า

ไทยโพสต์

ผู้จัดการ

กรุงเทพธุรกิจ

ไทยรัฐออนไลน์

หน้า 9

รวมข่าวหน้า

6

คืนความสุขให้คนไทย

เปิดชื่อ รุมต. ความเก้าอี้ ส.ส.

นทว.ชญ. เลขาธิการ รอนนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นต้นชัดเจน รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่ง ส.ส. มีสิทธิลงมติให้คว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ได้หากแก้ไขแล้ว รัฐมนตรี 2 ทางเลือกคือ 1.ลาออก หรือ 2. ยุบสภา เลือกคงไทย

จากการตรวจสอบรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่ง ส.ส. มีรายชื่อดังนี้ 1. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ ร.ว.พาณิชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ ร.ว.สาธารณสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 3. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา (ชาติ.) 4. นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 5. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ร.ว.ยุติธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. 6. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. 7. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ร.ว.อุตสาหกรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.

8. นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. 9. นายวราวุธ ศิลปอาชา ร.ว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชาติ.) 10. ร.อ.ธรรมรักษ์ เพ็ชรสุพรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. 11. นายประภัสร์ โพธิ์สุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. 12. นายสุชาติ พรหมพันธุ์ ร.ว.คลัง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. 13. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. 14. นายสุวrat วัฒนชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. และ 15. นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2562

- | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Inetรัฐ | <input checked="" type="checkbox"/> เดลินิวส์ | <input type="checkbox"/> มติชน | <input type="checkbox"/> ข่าวสด |
| <input type="checkbox"/> สยามรัฐ | <input type="checkbox"/> มานกลางโพสต์ | <input type="checkbox"/> คนไทย | <input type="checkbox"/> ข่าวหน้า |
| <input type="checkbox"/> ไทยโพสต์ | <input type="checkbox"/> มติชน | <input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ | <input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์ |

รวมข่าวเอกที่

7

เช็กเสียง ส.ส.

คึกคักปราชญ์บขปี63

เสียงปึกคึกคึกวาทเมืองใหม่โรงเร่งเร้าคุณธรรม
ส่งสัญญาณเตือน นัยชาลมี คุณทฤภูมิการเมืองไทย
ร้อนแรงจับต้องแห่งแผ่นดิน

ตามข้อเรื่องภาพหลังที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

ขั้นตอนหลังจากนี้ที่ประชุมสภาผู้
ราษฎรต้องพิจารณาว่า พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระ
แรก วันที่ 17 ต.ค. ท่ามกลางความวิตกกังวลจาก
หลายฝ่าย สภาฯ “รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ” ที่อาจส่ง
ผลให้รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แต่ที่โหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในสภา!
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มีอ
กฏหมายขึ้นพญาครุฑชี้แจงว่า “รัฐมนตรี” ใน
รัฐบาลประยุทธ์ ที่ดำรงตำแหน่ง ส.ส. มีสิทธิลงมติ
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เนื่องจากด้วยรัฐธรรมนูญ
2560 ไม่เขียนห้าม ซึ่งแตกต่างจาก “รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี 2540” ที่มีข้อกำหนดชัดเจนเมื่อ ส.ส. เป็น
รัฐมนตรี ต้องลาออกจากตำแหน่งภายใน 30 วัน



011ap@politic@dailynews.co.th

ขณะที่ “รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550”
เขียนเปิดช่องให้ ส.ส. นั่งเก้าอี้รัฐมนตรี
2 ตำแหน่งในเวลาเดียวกันแต่มีเงื่อนไข
ห้ามลงมติเรื่องที่เกี่ยวข้องได้-เสียส่วน
“รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560” เขียนเปิดช่อง
ให้ ส.ส. เป็นรัฐมนตรีแต่ไม่ห้ามโหวต
ร่างกฎหมาย

โดยสรุปคือ นายวิษณุ
ยืนยันรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.
มีสิทธิโหวตร่าง พ.ร.บ.งบ
ประมาณได้ตามกฎหมาย !!

นอกจากนี้ นายวิษณุ
ชี้แจงว่า หากท้ายสุดร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณฯ ไม่
ผ่านสภาตามหลักการ

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2562

โทรสาร

อีเมล

โทรสาร

หน้า

เสร็จแล้ว

นางกนกนิต

ผู้จัดการ

นายสม

นายศักดิ์

นางสาวพรสุภา

นางศุภ

นายสม

นางสาวสุภา

รวมข่าว กกต.

8

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา
รัฐบาลไม่ควรรอผู้บริหารประเทศต่อไปซึ่งมี ๒ ทาง
เลือกคือ "รัฐบาลประกาศลาออก" หรือ "ประกาศ
ยุบสภา" เพื่อเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเสียง "ฝ่ายรัฐบาล"
กับ "ฝ่ายค้าน" ในการโหวตร่างพร.บ.งบประมาณฯ
วาระแรกพบมีความสับสนดังนี้

- (1) "ฝ่ายรัฐบาล" 16 พรรค รวม
25๒ เสียง ในจำนวนนี้มี ส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรี
16 คน อาทิ นายสุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รอง
นายกรัฐมนตรี และ ร.มว.พาณิชย์ ส.ส.บัญญัติ
รายชื่อพรรคประชาธิปัตย์, นายอนุทิน
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และ ร.มว.สาธารณสุข ส.ส.
บัญญัติรายชื่อพรรคภูมิใจไทย,
นายเพชร ลิ้มพิศลกุล รัฐ
มนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ส.ส.บัญญัติรายชื่อ
พรรคชาติพัฒนา, นายสุรสิทธิ์
พงษ์ ปุณณกันต์ ร.มว.ดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส.ส.บัญญัติรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ
แต่ในทำนองปฏิบัติ ฝ่ายรัฐบาลมีเสียง ก.ส.
ไว้ได้จริง ๒4๑ เสียง เนื่องจากประธานและรอง
ประธานสภา รวมทั้งหมด ๘ คน โดยมารายทไฟลง
คะแนนในที่ประชุมสภา

(2) "ฝ่ายค้าน" 7 พรรค มี ๒45 เสียง แต่ใน
ทางปฏิบัติใช้ได้จริง 24๘ เสียง เนื่องจากนายธนาธร
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคคนใหม่ อยู่ระหว่าง
ถูกศาลรัฐธรรมนูญตั้งข้อหาปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และนาย
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ส.ส.ขอนแก่น (ผู้ดี) พรรคเพื่อ
ไทย ถูกกักตัวที่คุกขะพราหมณ์ และไม่ให้ประกัน
ตัวในคดีจ้างงานช่างอยู่ในเรือนจำ รอสศาลรัฐธรรมนูญ
ชี้ขาดสมาชิกภาพ ส.ส.

(๓) "ฝ่ายค้านอิสระ" ๒ เสียง ประกอบด้วย
พรรคไทยศรีวิไลย์และพรรคประชาชนรวมไทย
ประเด็นที่ต้องติดตามหลังจากนี้คือช่วงโหวต
ร่าง พร.บ.งบประมาณฯ ส.ส.ในกรุงเทพฯ เลื่อนออก
จากคูหาเขตสวนรมลิตพรรคเพื่อไทยร่วมวาระพิเศษ ๒
ฝ่ายมี พร.บ.งบประมาณฯ วงเงิน ๓.๒ ล้านล้านบาท
บทสรุปจะเป็นเช่นไร อีกไม่นานเกินรอได้รู้
กัน !!

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2562

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

มติชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

สมอข่าว

ไทยรัฐออนไลน์

รวมข่าว กกต.

9

6

กริณีของ นายรัชชาติ สิทธิพันธุ์ กำลังเป็นหินลางทองอันคมแหลมใบกาบบริหารจัดการภายในพรรคว่าจะหาทางออกอย่างไร

เพราะเชื้อยที่มีเหนียวแน่นมันคงอึ้ง

ขณะเดียวกัน ความรู้สึกภายในพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ "ภาคทอม" อันอยู่ในความรับผิดชอบของ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ นั้นค่อนข้างเข้มข้น

เพราะภาคทอม, ก็มีบทบาทและความสำคัญ

นี่เป็นเรื่องที่สัมพันธ์โดยตรงไปยัง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และ น.ส.อนุดิษฐ์ นาคกรรพร เอกชาธิการพรรค

ทากจับการเคลื่อนไหวในกรณีของ นายรัชชาติ สิทธิพันธุ์ อย่างเกาะติดก็จะบ่งเห็นเงื่อนปมบางอย่างอันสะท้อนสภาพภายในพรรคเพื่อไทยได้เป็นอย่างดี

1 ท้าที นายปลอดประสพ สุรัสวดี 1 ท้าที นายภูมิธรรม เวชยชัย

เป็นท่าทีที่แม้จะรู้สึกสูญเสียแต่ก็ยังเคารพและให้เกิดมิติต่อการตัดสินใจของ นายรัชชาติ สิทธิพันธุ์ และพร้อมที่จะมอบ 1 คะแนนเสียงของตนให้ได้อย่างเต็มใจ

หากมองสถานะของ 2 คนนี้ในพรรคเพื่อไทยก็สำคัญ

สำคัญเพราะว่า นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรองหัวหน้าพรรค และต่อ นายภูมิธรรม เวชยชัย แม้มิได้เป็นเอกชาธิการพรรค แต่ก็อยู่ในฐานะเป็น

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กับ 7 พรรคร่วม "ฝ่ายค้าน"
อุอ๋นไหว การเมือง



รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2562

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ละคร | <input type="checkbox"/> เอลิซเบธ | <input type="checkbox"/> บุคลิก | <input checked="" type="checkbox"/> ข่าวสด |
| <input type="checkbox"/> สอบบรรจุ | <input type="checkbox"/> บางกอกไวลด์ | <input type="checkbox"/> คน อื่น อีก | <input type="checkbox"/> เชนพิก |
| <input type="checkbox"/> โลกสวย | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ | <input type="checkbox"/> ทรงกษัตริย์ | <input type="checkbox"/> โลกสวย |
| หน้า | | | |

รวมข่าววันที่
10

ที่ปรึกษาผู้นำพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

66 กลองการณ์ของภาคกทม. พรรคเพื่อไทย มีความแจ่มชัด ว่าต้องการให้พรรคคัดเลือกและตั้งคณบดีสมัครในนาม พรรคเพื่อไทยเพื่อรักษาภาพลักษณ์ฐานเสียงในกทม.

เพียงแต่เสนอให้พรรคประชุมและกำหนดเป็นมติออกมา แม้เสียงของภาคกทม.บางส่วนจะหวั่นหวาดเป็นอย่างไร ต่อการตัดสินใจของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เหมือนกับ เป็นการไม่ให้เกียรติ แต่ก็ยังรักษากฎกติกา

นั่นก็คือ ปล่อยให้เป็นมติของพรรคและพร้อมให้ความเคารพ

หากมองจากความสัมพันธ์ของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะที่เคยเป็นประธานภาคกทม. หากมองจากความสัมพันธ์ของ น.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะที่เป็นเลขาธิการร่วมละเอียดอ่อน

มีความพยายามจากบางฝ่ายจะเสนอให้กรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. คำนึงไปในลักษณะอันเป็นยุทธศาสตร์ นั่นก็คือ กลั่นกรองตัวแทนจาก 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน

แต่เมื่อ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แยกตัวออกไปเช่นนี้ ขณะเดียวกัน พรรคคนใหม่ก็ยืนยันที่จะส่งลงสมัคร และอยู่ระหว่างการคัดเลือก แล้ว 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านจะมี มติออกมาอย่างไร

นี่คือปมที่ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องหาทางออก ที่เหมาะสม

รวมข่าว กกต.
 สำนักพิมพ์ ซาสิมพ์เบร
 ประจำฉบับที่ 10 ต.ค. 2562

<input type="checkbox"/> ไม่จริง	<input type="checkbox"/> คอลเลจส์	<input type="checkbox"/> บคชัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
<input type="checkbox"/> ลงหนังสือ	<input type="checkbox"/> บนทางรถไฟ	<input type="checkbox"/> เปรียบเทียบ	<input type="checkbox"/> อนุสรณ์
<input type="checkbox"/> Halfway	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ	<input checked="" type="checkbox"/> กรุงเทพมหานคร	<input type="checkbox"/> ไม่ทราบ
		<input type="checkbox"/>	

รวมข่าว กกต.
 11

ปชป.ผณีกพปชร. ชิงนครปฐม-สกัด 'โดมิโน่'

๑ ธนัชพงศ์ กงสาย

กรุงเทพมหานคร ● หนีถอยหลังอีกเพียง 2 สัปดาห์ จะถึงวันเลือกตั้งรอบพิเศษที่เขต 5 นครปฐม เขตแทน ส.ส.อนาคตใหม่ที่ลาออก เนื่องจากประสบอุบัติเหตุและมีปัญหาสุขภาพ ทำให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.ระดมรุกสรรหาค่าตั้งเพื่อชิงพื้นที่นี้จากพรรคอนาคตใหม่(อนค.)

โดยเฉพาะกลยุทธ์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ซึ่งได้คะแนนในพื้นที่ยี่สิบอันดับ 2 ค่าตั้งได้เป็นจุดขายเพื่อหาเสียงกับคน "สามพราน" ชิดเส้นได้ไปที่ผลงานรัฐบาลในช่วงแรกเป็นความมั่นใจว่า ภารกิจหนักตัวของปชป.ครั้งนี้มองไกลไปถึงการเพิ่มศักยภาพ ส.ส.ในสภาฯให้ฝั่งรัฐบาล

"อลงกรณ์ พลบุตร" รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขต 5 นครปฐม วิเคราะห์ถึงเอฟเฟกต์ทางการเมือง ต่อการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้รวมทั้งพื้นที่ที่ยังรอสู้กันอีก 3 เขต

"การเลือกตั้งซ่อมหรือเลือกตั้งใหม่ ได้จัดขึ้นในพื้นที่ 4 เขต จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวน ส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้าน ต้องรอดูผลว่าประชาชนจะสนับสนุนผู้สมัครของพรรคใด แต่จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นการเลือกตั้งเขต 5 นครปฐม จะเป็นตัวอย่างการแข่งขันระหว่างอนค. และ ปชป. ซึ่งได้อันดับ 1 และ 2 จากการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 เมื่อ อนค.เป็นแชมป์เก่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากถึงขณะศึกเลือกตั้ง ถ้าแพ้จะขาดทุน แต่ ปชป. จะมิแค่ เท่าทุนกับกำไร"

อลงกรณ์ ระบุ

ส่วนกรณีที่มีพรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) ส่ง

เดลินิวส์ ระดมทรัพยากรลงสมัคร ถูกประเมินว่ามีโอกาสติดคะแนนกับ ปชป. สูงมากนั้น ออลงกรณ์มองว่า เป็นบวก เป็นลบ เพราะการเลือกตั้ง 24 มี.ค. ชทพ.ก็ส่งผู้สมัครและได้คะแนนมาเป็นอันดับ 4 ได้ดีมีแต่ต่างในบริบท

"การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ปชป.เสมือนเป็นตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เคยส่งผู้สมัครได้อันดับ 3 ก็สนับสนุน ปชป. ถ้านำ 2 ฐานคะแนนของ ปชป. และพปชร. บวกกัน ก็มีโอกาสนะ ยังไม่พูดถึงคะแนนส่วนเกินเพิ่มออกมา แต่ฐานเสียง ชทพ. จากเดิมมีอยู่หลายเขตเลือกตั้งใน จ.นครปฐม ก็อยู่ในคะแนนของ ชทพ."

"อลงกรณ์" ระบุว่า มุมมองนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่เขาและหัวหน้า ชทพ. ได้วิเคราะห์ ในกาพูดคุยกันด้วยมิตรภาพของกาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านกันมาหลายครั้ง ซึ่งเขาจะบรู๋ว่าการที่ ชทพ. ส่งคนลงสมัคร ก็ต้องเคารพการตัดสินใจ

เมื่อถามถึงแรงสะท้อนเกี่ยวกับเอกราชของพรรคร่วมรัฐบาล "อลงกรณ์" ปฏิเสธว่า

รวมข่าว กกต.

สำนักปร ชาลัมพันธ์

10 ต.ค. 2562

ประจำฉบับที่

<input type="checkbox"/> ไทยรัฐ	<input type="checkbox"/> ไทยโพสต์	<input type="checkbox"/> มติชน	<input type="checkbox"/> ข่าวสด
<input type="checkbox"/> สยามรัฐ	<input type="checkbox"/> มติชนออนไลน์	<input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ	<input type="checkbox"/> ประชาชาติ
<input type="checkbox"/> ไทยโพสต์	<input checked="" type="checkbox"/> ผู้จัดการ	<input checked="" type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ	<input type="checkbox"/> ประชาชาติ
หน้า	14		

รวมข่าว

12



ไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะเรื่องเอกภาพของรัฐบาลจะสูญเสียไหวทในสภา ส่วนการเลือกตั้งเป็นการแข่งขัน เหมือนพรรคฝ่ายค้าน ถ้าแบบนี้ก็ไม่มีเอกภาพเหมือนกันหรือไม่ เพราะฝ่ายค้านมีมากกว่า 2 พรรค ทั้งสมัครเช่นกัน ส่วนปรป.เคารพถูกศึกษาโดยรวม สมัยที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็ถือปฏิบัติแบบนี้ว่า ควรมีเพียงพรรคการเมืองเดียว เมื่อเป็นรัฐบาลก็ต้องถือปฏิบัติแบบนี้ เพราะ ปรป.อยู่ในวงการเมืองเป็นพรรคเก่าแก่ที่สุด จึงต้องมีหลักในขณะพรรคการเมืองใหญ่ยังต้องสะท้อนการยึดมั่นหลักการนี้

"การตัดสินใจทุกอย่างเป็นเรื่องมติพรรค เป็นเรื่องของผู้นำพรรค แต่แนวโน้มที่ถือปฏิบัติ จะไม่ส่งผู้สมัคร ในกรณีที่มีพรรคร่วมรัฐบาลได้คะแนนมากกว่า หรือการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านในอดีต ก็เปิดทางให้ ขทพ.ลงสมัครที่ จ.อุทัยธานี ปรป.จึงถือปฏิบัติทั้งในอดีต ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต"

"อสงกรณ์" วิเคราะห์พื้นที่เขต.นครปฐม ที่ต้องสู้ทั้ง อนค.และ ขทพ.ว่า จะเหมือน การเลือกตั้ง 24 มี.ค.ที่ บชป.ต้องสู้หลาย พรรคการเมือง ซึ่งไม่มีบริบทที่เปลี่ยนแปลง แต่ที่สิ่งได้บวกเพิ่มขึ้น คือฐานเสียง พปชร. จากอดีตผู้สมัครอย่าง ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ซึ่งได้อันดับ 3 เมื่อการเลือกตั้ง 24 มี.ค. โดย พรรคดี เปียมตลา ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเลือกตั้ง จ.นครปฐม ของ พปชร.ก็มาพบกับตน พร้อม ยืนยันว่าจะสนับสนุนผู้สมัครจาก ปรป. ซึ่งเขา ได้ยึดหลักการเดียวกันในการเป็นพรรคร่วม รัฐบาลที่ต้องช่วยกัน

"เรามั่นใจมากขึ้น ส่วนถึงขั้นชนะหรือไม่ ยังไม่กล้าฟันธง แต่นโยบายหาเสียงชัดเจน ใ้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเป็นธรรม การ ไม่ใช้อำนาจรัฐเพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบ การไม่ซื้อเสียง หรืออามิสสินจ้าง จะนำ เฉพาะนโยบาย เรื่องความสามารถของผู้สมัคร ผลิตว่าเราได้เปรียบเรื่องนี้ เพราะ สุรชัย อนุชกโต เป็น ส.จ.มา 10 กว่าปี ทำงานพื้นที่ ติดดินตลอด เกิดที่สามพราน เปรียบเทียบ ชัดเจนความเป็น ส.ส.ระข.เหมาะสมมากที่สุด เมื่อเปรียบกับผู้สมัครอื่น"

ส่วน ปรป.ยังขอโอกาส ภายหลังจากเปลี่ยน ผู้บริหารพรรค ในยุค Avengers แนวทางใหม่ จะมุ่งทางเน จะไม่ทะเลาะได้คือบทางการเมือง ไม่นำประเด็นการเมืองมาเล่นเกม บ้านเมือง ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้

เมื่อฝั่งอนาคตใหม่ยังมั่นใจระแสที่มีชื่อ ท้าทายพรรค "อนาคต จึงรุ่งเรืองกิจ" โอกาสจะชิงพื้นที่ได้แค่ไหน "อสงกรณ์" มองว่า "ปรป. เป็นผู้ท้าชิง ก็จะพยายามทำคะแนนไล่ตาม ให้ทัน แต่ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้ง ส.ส.เขต ไม่ใช่การเลือกนายกฯ เพราะจบไปแล้ว ไม่ใช่โดมิโนทางการเมือง วันนี้ไม่ใช่จะมานึกถึงเรื่องล้มรัฐบาล หรือล้มนายกฯ"

อสงกรณ์ ทิ้งท้ายว่า การเลือกตั้งที่เป็นมาตรฐาน เป็นการเลือกตั้งในยุคปฏิรูป ตั้งแต่ ความสุจริต ความเป็นธรรม ไม่ห้มตีใส่ร้าย นำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ แทนที่ความ ขัดแย้งคือแนวทางของประชาธิปไตย เพื่อ สร้างมาตรฐานการเมืองยุคใหม่ เกิดขึ้นให้ได้

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่

- | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> โทปรั | <input type="checkbox"/> เอลมี | <input type="checkbox"/> มอ | <input type="checkbox"/> จ่าง |
| <input type="checkbox"/> สภมรัฐ | <input type="checkbox"/> มอจกฟ | <input type="checkbox"/> จอ | <input type="checkbox"/> มอ |
| <input type="checkbox"/> โทฟ | <input type="checkbox"/> อจ | <input type="checkbox"/> มอจ | <input type="checkbox"/> มอ |
| | | | |

เลขที่
13

รวมข่าว

แวดวงรอบกรุง ประจำวันที่ 10 ตุลาคม.....

ถือว่าผู้มองคนออกใช้คนเป็น...อิทธิพร

บุญประคอง ประธาน กกต. และ กกต. นับตั้งแต่
เป็นดีสิ่ง แสง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. มาทำกับ
จูแล สำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมความ ประธาน
กกต. สื่อสารองค์กร ชนง. กกต. ทำให้งานประชา
สัมพันธ์เข้ารูปเข้ารอย สว่างความมีเข้าใจอันดีใน
ทุกระดับ... แอมจัดทัพ ทีมงานลี ทำงานเอาแต่
เนื้อๆ ขับเคื่องานต่อเนื่อง สร้างภาพลักษณ์และ
ความเข้าใจการทำงานเอง กกต. ได้ดีขึ้น.....

บุญประคอง

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2562

<input type="checkbox"/> โทรสาร	<input type="checkbox"/> เสนอข้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ยติธ	<input type="checkbox"/> ข่าวสด
<input type="checkbox"/> โทรสาร	<input type="checkbox"/> บานดอกไม้	<input type="checkbox"/> สม. ๕๓.๑	<input type="checkbox"/> มอ. ๒๓
<input type="checkbox"/> โทรสาร	<input type="checkbox"/> ผู้จัด	<input type="checkbox"/> กรมการปกครอง	<input type="checkbox"/> พ.ร.บ. ๖๖
หน้า	IP	<input type="checkbox"/>	

รวมข่าวหน้า
14

เรียงคน มาเป็นข่าว

- ...ตามไปดู “ศึกเลือกตั้งซ่อมนครปฐม เขต 5” แทน นาง จุมพิตา จันทร์ขจร ลูกพรรคอนาคตใหม่ ที่เกิดปัญหาสุขภาพอย่างกะทันหัน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ จึงตัดสินใจลาออก ซึ่ง “กกต.” เฝ้าระวังเลือกตั้งออกมาเรียบร้อยแล้ว ตรงกับวันพุธที่ 23 ตุลาคม
- ...ปกติ วันเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ “ซ่อม” หรือไม่ซ่อม “กกต.” จะกำหนดให้ วันอาทิตย์ เป็นวันทำศึก แต่คาบนี้ มาแปลกแหวกแนว เลือกกันในวันพุธ อ่างข้างๆ ดูๆ ว่าเป็นวันหยุด ตรงกับวันสำคัญ “ปียมหาราช” ซึ่งไม่มีใครเดาใจได้ว่า “กกต.” เขาคิดอะไรกัน
- ...“เลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม” คู่กันแบบ 2 รุม 1 ตัว แทน จากฝ่ายค้านคนเดียวคือ ไพโรจน์ โชติก์ จันทรขจร สมาชิกของ “นาง จุมพิตา” คู่แข่งอนาคตใหม่ ข้าราชการ เตะตึดแต่มีกันเอง ระหว่าง เผด็จชัย สะสมทรัพย์ เจ้าถิ่นเก่า ชุมบ้านใหญ่ สังกัดชาติไทยพัฒนา
- ...วัดดวงกับ สุรชัย อนุตฺตโค ลูกชู้ญีประชาธิปไตย เหตุที่ดื้ออึ้ง ลังห้าห้า ซึ่งชัยกันเอง ผลสืบเนื่องมาจาก สืบเลือกตั้งใหญ่ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า “สุรชัย” ชีพายุเข้าป้าย มาอันดับที่ 2. จึงคิดว่า ต้องได้รับฉันทานุมัติเป็น “ตัวเลือก”
- ...อย่างไรก็ตาม ขณะที่ “บ้านใหญ่-บ้านใหญ่” ดังที่ทราบ “สะสมทรัพย์” มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมทุกพื้นที่ ยิ่ง “เขต 5” ยิ่งแล้วกันใหญ่ “เผด็จชัย” ถูกขาดเก้าอี้มาหลายสมัย เพียงแต่เลือกตั้งใหญ่ ออกอาการ “ประมาทคู่ต่อสู้” มากไปหน่อย เลยเข้าเพลส มา ลำดับที่ 4 ด้วยคะแนน “หมื่นต้นๆ”

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2562

<input type="checkbox"/> ไทยรัฐ	<input type="checkbox"/> เดลินิวส์	<input checked="" type="checkbox"/> มติชน	<input type="checkbox"/> ข่าวสด
<input type="checkbox"/> สยามรัฐ	<input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์	<input type="checkbox"/> ไทยรัฐออนไลน์	<input type="checkbox"/> ข่าวเช้า
<input type="checkbox"/> ไทยโพสต์	<input type="checkbox"/> ผู้จัดการ	<input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ	<input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์
		<input type="checkbox"/>	

14

รวมข่าวหน้า
15

- ...“ศึกเลือกตั้งซ่อม” แม้ว่า “บิ๊กเตี้ย” ต้องฟันฝ่าอุปสรรค ไหนจะคู่ต่อสู้จาก “อนาคตใหม่” แล้ว ยังต้องมาแย่งแต้มกับคนกันเอง “สุรชัย” จากค่ายประชาธิปัตย์อีก แต่ “เพติมชัย” ปรับจูนโมเมนตัมใหม่
- ...ละ-ลด ความประมาทบ่อเกิดแห่งความพ่ายแพ้ เมื่อครั้งที่แล้ว ตะลุยหาเสียง ลงพื้นที่ล่วงหน้าก่อนใครเพื่อนตั้งแต่ระฆังยังไม่ทันดัง เรดดิ้ง อองศาพุ่งกระฉูด แนบตัววันดีคืน มั่นใจว่า จะทะลวง 1 ที่นั่ง สมบัติกันหีบกลับคืนมาได้แบบไร้ปัญหา
- ...“ชาติไทยพัฒนา” เชื่อว่า ตีงเลือกตั้งซ่อมในวันพุธที่ 23 ตุลาคม เพติมชัย สะสมทรัพย์ และลูกชาย ช่วยกันเหยียบคันเร่งเต็มที่ ประกอบกัน “วันเลือกตั้ง” เอื้อประโยชน์ให้ทั้งอ้อม ด้าน “ผู้ใช้สิทธิ”
- ...ประกอบกัน เจือนไซของ “อำนาจรัฐ” ที่เคาะกันเป็นลูกระนาด จาก “หน่วยเหนือ” ถึงผู้ได้บังคับบัญชาในพื้นที่ 1 แก้อีจากนครปฐมเขต 5 ต้องเป็น 1 ที่นั่งของ “อนาคตใหม่”
- ...ต้องข้ามห้วยมาเป็น ของฝั่งรัฐบาล แต่จะตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของใคร พรรคไหนระหว่าง “ประชาธิปัตย์” กับ “ชาติไทยพัฒนา” ซึ่งเมื่อถามเขียนไม่ว่า “เฮียแสง” หรือ “เฮียแสง” ต่างชี้ไปที่คนคนเดียว “บิ๊กเตี้ย ม้วนใหญ่” น่าจะเข้าป้าย ถ้า “อนาคตใหม่” ยังไม่พลิกเกม

พลงน้ำแข็ง